

มก. ประกาศตัวเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใต้การบริหารงานเชิงระบบ KU Super Plus และก้าวสู่การเป็น 6U และ 1 ในนั้น คือ Digital KU ซึ่งสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 จัดงาน Digital KU Day : Next Step towards a digital University ณ ห้อง Auditorium สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.ภูษงค์ อุทัยภาค รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ร่วมประกาศทิศทางความร่วมมือทาง ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล และยังได้เปิดตัวนวัตกรรมบริการยุคใหม่เข้าถึง ข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา อาทิ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ “เน้นระบบเปิด” ให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาอย่างเสรี ระบบการอ่านข้อมูลจาก บัตรประชาชน บริการบุคคลที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยให้เข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยแบบชั่วคราว ภายใต้การขับเคลื่อน Super Infra Super Data และ Super Services



ทีม ISAAC-UAV มก. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ

ทีม ISAAC -UAV สมาชิกประกอบด้วย นายธนกร ขำวิไล น.ส.ปริญญ์ บัญเปีย และ น.ส.ปานฉัตร เปรมาพันธุ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 จาก ISAAC Laboratory ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.ไชยวัฒน์ กล้าพล หัวหน้าภาควิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท จากการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ Nontri-AAVC 2015 (Nontri-Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2015) โดยมีทีมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 29 ทีม ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดขึ้น เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ

การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ แต่ละทีมต้องปฏิบัติการกิจแบบอัตโนมัติ โดยบินวนรอบจุด 2 รอบ และต้องควบคุมการบินที่ระดับความสูงไม่ต่ำกว่า 60 เมตร และมีรัศมีการบินรอบจุด 100 เมตร จากนั้นคัดเลือก 12 ทีมที่ทำคะแนนดีที่สุด แล้วต้องปฏิบัติการกิจ ทั้งการขึ้นบิน บินวนรอบจุด บินถ่ายภาพ การทิ้งของ และการลงจอด หากทีมใดทำการบินไม่ใช้มนุษย์ควบคุม มีความแม่นยำในการบินและทิ้งของสูง ก็จะได้คะแนนมาก

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

